

ด่วนที่สุด

ที่ อก ๐๕๐๒/ ๓๒๗



สลด.

ส่ง : กนธ.

รับที่ : ล150/67

25 ม.ค. 2567 เวลา 16.20 น.



กระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การขอขยายเวลามาตรการสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๑๔ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรต่อเรื่อง การขอขยายเวลามาตรการสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีโดยด่วน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงอุตสาหกรรมได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ไม่ขัดข้องต่อการขอขยายเวลามาตรการสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการขยายเวลาการดำเนินมาตรการด้านภาษีและค่าธรรมเนียม และมาตรการด้านประกันภัยสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน ออกไปอีก ๓ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๙ โดยการขยายเวลาตามมาตรการดังกล่าว จะทำให้เกิดความต่อเนื่องในการสนับสนุนการลงทุน เศรษฐกิจ และการค้าที่สำคัญในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทำให้เกิดการผลิต การให้บริการและการจ้างงาน อันจะเป็นการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ดี การดำเนินการดังกล่าวควรให้ความสำคัญกับคุณภาพของการกำกับดูแล (Regulation Quality) ควบคู่ไปด้วย เพื่อควบคุมให้สถานประกอบการ/ ผู้ประกอบการ ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และ/ หรือระเบียบที่กำหนด ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และก่อให้เกิดความคุ้มค่า นอกจากนี้ ควรมีการประชาสัมพันธ์มาตรการอย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่มการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย อันจะมีส่วนสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) เข้าสู่ธุรกิจ ก่อให้เกิดการจ้างงานและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ

๒. ไม่ขัดข้องต่อร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการรัฐมนตรีกำหนด และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีการโอนและการจำนองห้องชุดตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการรัฐมนตรีกำหนด จำนวน ๒ ฉบับตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ยกร่างขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในด้านการลงทุนและการประกอบกิจการและกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อันจะเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ดังกล่าว เพื่อประโยชน์สาธารณะและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ

๓. ไม่ขัดข้องต่อร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. จำนวน ๕ ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังได้ยกร่างขึ้น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีและสนับสนุนให้ภาคเอกชนไปลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจอย่างต่อเนื่อง

๔. ไม่ขัดข้อง...

ล. ๒๖

ลชช

๔. ไม่ขัดข้องต่อกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับมาตรการด้านประกันภัย โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยก่อการร้ายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โครงการละ ๑๕ ล้านบาทต่อปี โดยมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหน่วยรับงบประมาณ และขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยต่อไป ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งจัดทำหลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับและการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๘๐๐ ต่อ ๖๘๐๓๐๖, ๐ ๒๖๔๔ ๘๓๔๑

โทรสาร ๐ ๒๖๔๔ ๘๘๑๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: oie_region@hotmail.com

ลชช